

แอน สิเรียม ลั่นอำลาวงการมายา ไปอยู่ต่างประเทศ

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ย. 2552

แอน สิเรียม ลั่นอำลาวงการมายา ไปอยู่ต่างประเทศ



ลาวงการ - ดาราพิธีกรมายาสาว "แอน" สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ประกาศอำลาวงการบ้านเท็ง เตรียมพาลูกสาว "น้องนนนี่" มินไปอยู่ต่างประเทศ พร้อมปฏิเสธข่าวเป็นกิ๊กกับนายแพทย์ ชินวัตร นักการเมืองชื่อดัง

แอน สิเรียม - นนนนี่



แอน สิเรียม

แอน พา นนี่ ไปอยู่ต่างประเทศ ยันไม่มีสปอนเซอร์ (สยามดารา)

แจ๊ซข่าวด่วน! หนึ่งในซูเปอร์มัมแห่งวงการบันเทิง แอน สิเรียม ยื่นใบลาพักก่อนต่อวงการบันเทิง เตรียมหอบเสื้อผ้า พรอมลูกสาว น้องนนนี่ เดินทางไปพำนักยังต่างประเทศ... แจ๊ซเป็นโปรเจกต์ที่ดีไซน์ไว้นานแล้ว ประจวบเหมาะๆกับช่วงที่เผชิญกับมรสุมข่าวต่าง ๆ จึงมีส่วนส่งผลให้ตัดสินใจเร็วขึ้น คอนเฟิร์มจากกระดองใจของสาวสู้ชีวิตว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกบาท ทุกสตางค์ มาจากนำพักนำแรงที่เธอเก็บเกี่ยวเอาไว้ ไม่ได้มาจากแรงสนับสนุนของใคร ๆ ใด ๆ ทั้งสิ้น

จากการที่มีกระแสข่าวออกมาว่า ซูเปอร์มัมแห่งวงการบันเทิง ดารา พิธีกรสาว แอน สิเรียม ภูักดีดำรงฤทธิ์ ซ็อก! ใจแฟน ๆ ด้วยการตัดสินใจเตรียมแพ็คเกจกระเป๋าเดินทางไปโต จุงลูกสาวสุดที่รัก น้องนนนี่ หรือ นนูลนี่ ภูักดีดำรงฤทธิ์ อำลาวงการย้ายนิवासถานจากประเทศไทย ไปพำนักยังต่างแดนนั้น สร้างความเข้าใจให้กับแฟนคลับ ประชาชนคนทั่วไปว่า กระแสข่าวดังกล่าวเท็จจริงประการใด

ล่าสุด สยามดาราเกาะติดข่าวซ็อก!! ด้วยการติดต่อสอบถามไปยังคุณแม่คนสวย เจ้าของกิจการความงาม สิเรียม บิวตี้แคร์ และ สลิมมิ่ง พลัส บาย สิเรียม ทันที

วินาทีแรกแห่งการสนทนา...ผู้สื่อข่าวสยามดาราแจ้งว่า น้ำเสียงของ แอน สิเรียม ดูสดใส หลังจากที่ได้สอบถามสารทุกข์สุขดิบกันพอหอมปากหอมคอไปแล้ว จึงขอเปิดประเด็นถามถึงข่าว...ลาวงการว่า จริงเท็จประการใด...งานนี้ แอน สิเรียม เปิดใจด้วยน้ำเสียงสบาย ๆ เป็นกันเองว่า...

แอน สิเรียม : กระแสข่าวที่ว่า ตนและลูกสาวจะเดินทางไปพำนักยังต่างประเทศนั้นเป็นความจริง แต่ไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน หากแต่เป็นโปรเจกต์ที่วางไว้นานแล้ว อยากสร้างความก้าวหน้าให้กับธุรกิจ ชีวิต อยากไปตลาด ดุงาน ตลอดจนพักผ่อน ที่สำคัญคือเป็นการสร้างอนาคตทางการศึกษาให้กับลูกสาวที่เธอรักตั้งแควตาดวงใจ

📍 สยามดาราสอบถามต่อไปว่า กระแสข่าวที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็กระแสข่าวเรื่องหมี่ ๆ ตลอดข่าวเกี่ยวพันกับการเมือง มีส่วนส่งผลต่อการตัดสินใจในครั้งนี้หรือไม่ อย่างไร??

แอน สิเรียม : ยอมรับว่า จุดนี้ก็มีส่วนให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น แต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก และการไปในครั้งนี้ไม่ได้อยู่เฉย ๆ หากแต่อาศัยจังหวะนั้นมองดูตลาด ดุงานไปตามประสานที่เคยทำงาน จะให้อยู่นิ่ง ๆ คงอยู่ไม่ได้แน่ ๆ

📍 จะเดินทางไปพำนักพักพิงยังรัฐใด ประเทศไหน

แอน สิเรียม : เรื่องนี้ต้องขอโทษจริง ๆ ที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ บอกได้แต่เพียงว่า

เป็นการเดินทางที่อยู่ต่างแดนที่อบอุ่น ไม่เค็งคว้างอย่างแน่นอน

พี่สาวแอนเขามีกิจการร้านอาหารอยู่ที่นั่น ทุกปีเราเดินทางไปหาเขาอยู่แล้ว และครั้งนี้แอนคงไปอยู่กับพี่สาว ไปช่วยที่ร้าน พักผ่อน ดูตลาด ดูงานที่โนนด้วย ส่วนน้องนนนี่ไปเรียนต่อในระดับมัธยม ถ้ามัวเขาแฮปปี้มัย แฮปปี้ นนนี่อยากไปนะ (น้ำเสียงมีความสุข) ส่วนเรื่องภาษาแอนไม่ห่วงลูกหрок เพราะเคาเพิ่งกลับมาจาก นิวซีแลนด์ ภาษาอังกฤษนนนี่ดีมาก ดีกว่าแอนซะอีก (หัวเราะ)

💖 วางแผนจะปักหลักอยู่ต่างแดนตลอดไปหรือเปล่า?

แอน สิเรียม : (สิเรียมหัวเราะเบา ๆ) แน่มา คงไป ๆ มา ๆ เพราะว่าตนยังมีธุรกิจ สิเรียม บิวตี้แคร์ และ สลิมมิงพลัส บาย สิเรียม

นอกจากนี้แล้ว

สยามดารา ยังได้รับการยืนยันจากคุณแม่ใจเพชรว่า...โปรเจกต์หอบลูกไปพำนักยัง 💖 ต่างแดนนี้ ตนไม่ได้มีใครเป็นสปอนเซอร์แน่นอน

แอน สิเรียม : ชีวิตของแอนที่ผ่านมา บอกได้เลยว่าไม่ได้สบาย ต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยตัวของตัวเอง ไม่ได้มีใครเอาเงินเอาทองมาให้ เรามีเงินของเรา เงินทองที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของแอนเอง แต่บางทีชาวออกมาไม่ชัดเจน ดังนั้นขอย้ำว่าอีกครั้งว่า ไม่มีใครหอบเงินมาให้แอนหрок และตามหลักความเป็นจริง คนใกล้ชิดแอนจะรู้ว่านิสัยของแอนคงไม่รับเงินของใครทั้งสิ้น...

ยอมรับนะคะว่า เมื่อก่อนเห็นข้อเขียนที่เขียนไปทำนองนั้นแล้วเสียใจ แอนไม่ใช่คนสุ่ยสุ่ยจะคะ เสร็จงานกลับบ้าน ไม่ได้เป็นคนประมาทในการใช้ชีวิต ในการใช้เงิน อยากรู้บอกว่าการที่มองว่ามีคนหอบมาให้เงินเป็นความคิดงายเกินไปคะ ตอนหลังแอนคิดว่าการนิ่งหน้าจะเป็นวิธีที่ดี แต่ยืนยันเหมือนเดิมว่า สิ่งที่บางคนคาดเดาไม่เป็นความจริง ส่วนข่าวเรื่องการไปงานบุญการกุศลเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ แต่ยืนยันว่า ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้หวังอะไรใด ๆ ไม่ว่าจะไปในทางการเมือง หรือเรื่องอื่น เพราะแอนไม่ได้เป็นคนเล่นการเมือง เราเป็นแม่ค้า เรามีศักดิ์ศรีคะ (หัวเราะ)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก



ขอขอบคุณภาพประกอบจาก [สยามดารา](#), [ข่าวสด](#)